



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๖๕๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์กลางเมือง ศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด วามเมืองงาม เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารทุกข่าวด่วนได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 103/2565 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

ข่าวผู้บริหาร

- ๑ เริ่มเลข 19 มิ.ย.นี้ นโยบายผู้ว่าฯ สัญจร ลงพื้นที่ 50 เขตทุกวันอาทิตย์
- ๑ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 และหน้ากากอนามัย สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข
- ๑ กทม. เร่งสรุปแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับ NT ภายใน 1 สัปดาห์
- ๑ สบค.กทม. กำชับ 50 เขต เกร็งครัดตรวจสอบสถานบันเทิงในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวสำนัก

- ๑ 35 ชุมชนในกรุงเทพฯ ผ่านการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี 2565 รอบที่ 1

ข่าวสำนักงานเขต

- ๑ บางนาและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๑ สวนหลวงและประเวศระวังสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน
- ๑ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๑ ประเวศตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค

โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพ/คลิป “กรุงเทพฯมหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯมหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.50ปีกทม.com หรือ www.50thbma.com เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหาร

เริ่มเลย 19 มิ.ย. นี้ นโยบายผู้ว่าฯ สัญจร ลงพื้นที่ 50 เขตทุกวันอาทิตย์

(14 มิ.ย. 65) เวลา 08.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมและวางแผน (War Room) ชั้น 35 อาคารธานินทร์พรรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขออภัยที่เลื่อนการประชุมจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว และมีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนเข้าวาระการประชุม คือ ให้แต่ละเขตเตรียมตัวเริ่มนโยบายผู้ว่าฯ สัญจร เยี่ยมเยือนทุกเขต จากนี้ทุกวันอาทิตย์จะลงพื้นที่ไปตามชุมชนต่างๆ สำหรับรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ ในส่วนสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดพื้นที่ชุมนุมตามที่นโยบายว่าจะเสนอพื้นที่ให้มีการชุมนุมได้ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกฝ่าย โดยยืนยันว่า กทม. ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ

เสนอขงบปี 66 จำนวน 7.9 หมื่นล้านให้สภา.กทม.พิจารณา

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังจากการประชุมว่า วันนี้ได้มีการประชุมเรื่องสำคัญ 5 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องของงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีวงเงินทั้งหมด 79,000 ล้านบาท ได้ดำเนินการเสร็จแล้วตามกฎหมายจะต้องส่งให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นก่อนใช้งานประมาณ 3 เดือน ก็จะส่งให้ ส.ก. ภายในเดือน ก.ค. 65 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีงบประมาณจำนวน 126 โครงการ วงเงินรวม 98,710 ล้านบาท ทำไปแล้ว 14,722 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว สำหรับปี 2566 มีงบลงทุนใหม่ 1,695 ล้านบาท ซึ่งโครงการตามนโยบายที่กำหนดไว้อาจจะยังไม่ทันในงบประมาณนี้ เนื่องจากได้ดำเนินการมาก่อนหน้าแล้ว ก็จะนำไปใส่เพิ่มเติมในวาระ 2 หรือวาระ 3 ต่อไป ส่วนงบประมาณปี 2565 หากนโยบายใดที่มีความสอดคล้องหรือมีอยู่ในงบประมาณแล้วก็ดำเนินการได้เลย ส่วนนโยบายไหนที่ยังไม่มีอยู่ในงบประมาณหรือแผนปฏิบัติการก็จะผลักดันเพิ่มให้อยู่ในแผนปฏิบัติการก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ สำหรับโครงการที่ใช้เงินมากที่สุดน่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบควบคุมไฟจราจรจราจรรวม ปัจจุบันคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณปี 2565 ที่ยังใช้ไม่หมดและค้างอยู่ประมาณ 7,500 ล้านบาท ก็จะเร่งรัดดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยังเป็นห่วงเรื่องการจัดเก็บภาษีเพราะกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี และภาษีหลักคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้เก็บภาษีแค่ 10% ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เก็บตามที่กำหนดไว้ โดยปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 12,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเก็บได้ประมาณ 10% เท่านั้น จึงจะต้องเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบตามกำหนดต่อไป

เร่งรัดหาหรือจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย จากการรายงานในที่ประชุมปัจจุบันมีจุดผ่อนผันเหลือประมาณ 80 กว่าจุด สัปดาห์นี้จะมีการนัดประชุมเพื่อหาหรือแนวทางดำเนินการ เนื่องจากถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ใช้งานกับผู้ค้าต้องให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ เบื้องต้นอาจเป็นลักษณะการจัดหาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ว่างหรือบริเวณหน้าอาคารที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center) ซึ่งจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีการนำร่องในแต่ละเขตต่อไป ส่วนการป้องกันการทุจริตกรณีหาบเร่แผงลอยนั้นจะมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบไปดูแลแนวทางดำเนินการ

ขงไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจในสวนสาธารณะและพื้นที่โล่งรอ พังผล 17 มิ.ย. นี้

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันแนวโน้มดีขึ้น ผู้ป่วยลดลง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอแนวทางที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยสามารถเลือกได้ว่าไม่สวมหน้ากากในสวนสาธารณะหรือพื้นที่โล่งด้วยความสมัครใจ แต่หากใครยังสวมหน้ากากอนามัยต่อก็สามารถทำได้ แต่ในสถานที่ที่มีคนแออัดยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยต่อ ขณะนี้ได้เสนอเข้าที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กแล้ว โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 17 มิ.ย. 65 และรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไร

ห่วงกัญชาเสรีเป็นจุดเริ่มต้นเปิดประตูสู่ยาเสพติดชนิดอื่น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วย สำหรับเรื่องกัญชาเสรี เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกังวล โดย กทม. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานการศึกษา โดยสำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วย Overdose กัญชาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ พบ 4 ราย ดังนี้ 1. โรงพยาบาลตากสิน ผู้ป่วย 2 ราย เพศชายอายุ 17 ปี และ 25 ปี อาการใจสั่น คาดว่าเกิดจากผลข้างเคียงของการเสพกัญชา 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1 ราย เพศชาย อายุ 51 ปี แน่นหน้าอกหลังเสพกัญชา มีอาการหัวใจล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ก่อนเสียชีวิตในภายหลัง และ 3. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธูโร อุทิศ 1 ราย เพศชายอายุ 16 ปี 6 เดือน เสพกัญชามาก Overdose ขณะนี้ On ET tube อยู่ ICU ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าต้องเตรียมด้านการแพทย์ให้ดี อาจจะมีผู้คนบางส่วนยังไม่เข้าใจ ต้องพยายามให้ความรู้ให้มากขึ้น และต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ในส่วนของโรงเรียนก็กังวล จะต้องให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อย่างเข้มข้น

ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีแนวคิดว่าจะร่างประกาศ เริ่มต้นให้โรงเรียน กทม. ปิดกั้นกัญชา จะต้องไปดูในมิติอื่นๆ ด้วยว่าจะเขียนแบบไหน เช่น ร้านอาหารรอบๆ โรงเรียนเอง หากมีส่วนประกอบของกัญชาอยู่แม้ในกฎหมายจะทำได้ แต่ไม่ยอมให้เด็กนักเรียน กทม. ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ เพราะในบางครั้งมันเป็นประตูไปสู่ยาเสพติดตัวอื่นๆ ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องใหม่ของ กทม. ที่ต้องหาข้อมูลเรื่องกัญชา ผลดี ผลเสีย แต่เมื่อเป็นกฎหมายออกมาก็ต้องปฏิบัติตาม โดย กทม. มีหน้าที่ต้องดูแลทั้งเด็ก และนักเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ผู้ว่าฯ สัญจร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน

สำหรับโครงการผู้ว่าฯ สัญจร ลงพื้นที่เขตต่างๆ ทุกวันอาทิตย์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ รับฟังปัญหาจากสำนักงานเขต และพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้ง 50 เขต เพื่อหาแนวทางดูแลและช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม จะเริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 65 เป็นครั้งแรกที่สำนักงานเขตคลองเตย เนื่องจากเขตคลองเตย ลักษณะการลงพื้นที่จะเริ่มต้นในช่วงเช้าเป็นรูปแบบการปลูกต้นไม้ รับฟังแนวทางการดำเนินงานและปัญหาของสำนักงานเขต ช่วงบ่ายพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ก็ยังเตรียมพิจารณาจัดหาพื้นที่ทางเลือกรองรับการแสดงความคิดเห็นของผู้ชุมนุม ซึ่งกทม.ต้องดูแลทุกคน ทุกฝ่าย และประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆ ขณะเดียวกัน กทม.มีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมด้วย ทั้งผู้ที่เดินบนทางเท้า และผู้อาศัยบริเวณที่ชุมนุม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และสำนักพัฒนาสังคม ต้องไปลงพื้นที่พบปะประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจัดหาสถานที่สำหรับจัดชุมนุมไว้ให้ผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมือง ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยไม่กีดขวางการจราจรและมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องไปจัดชุมนุมที่นั่น ในเบื้องต้นอาจจะเป็นพื้นที่ของ กทม.

เปิดกว้างสำหรับการจัดดนตรีในสวน เป็นสิ่งดีที่ประชาชนได้สนุก ไม่ได้เป็นคนแรกที่ทำ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนจะดูตามความเหมาะสม โดยถือเป็นเรื่องดีที่หน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมจัดกิจกรรม และขอขอบคุณกองทัพบกที่ได้มีการจัดดนตรีในสวน เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อไปอาจจะเชิญวงดุริยางค์ทหารมาร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนที่ กทม. จัด เพราะวงเป็นวงที่มีแต่คนเก่งๆ ทำให้ประชาชนได้สนุกสนานด้วย

----- (พัทธนันท์/ชลลดา...สปส. รายงาน)

รับมอบชุดตรวจโควิด-19 และหน้ากากอนามัย สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข

(14 มิ.ย. 65) เวลา 16.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบชุดตรวจโควิด-19 โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (ATK) จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (KN 95) จำนวน 20,000 ชิ้น รวมมูลค่า 1,280,000 บาท จากบริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย นำโดย นายหยัน เฟง หยาง ประธานกรรมการบริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด และประธานสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการ ให้แก่สำนักงานแพทย์ และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุสันต์ กิติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ พญ.ปานฤดี โมโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัย ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

“กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณบริษัทเอชไอพี โกลบอล จำกัด และสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ที่ให้การสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุข โดยมอบชุดตรวจโควิด-19 และหน้ากากอนามัยให้แก่สำนักงานแพทย์และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม. เร่งสรุปแผนนำสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับ NT ภายใน 1 สัปดาห์

(14 มิ.ย. 65) ณ อาคารธานีพรตน์ ชั้น 32 กทม. 2 ดินแดง : รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเรื่อง การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที ว่า การประชุมวันนี้ได้ผลที่ดี โดยได้หารือกับนายมรกต เขียวมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เกี่ยวกับท่อโครงข่ายสายสื่อสารใต้ดินที่ เอ็นที มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์จากช่องทางที่มีอยู่ เพื่อนำสายสื่อสารลงดินให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีการคุยรายละเอียดถึงแผนการวางท่อที่พร้อมให้บริการของเอ็นทีที่มีอยู่แล้ว มีครอบคลุมบริเวณใดบ้าง โดยให้คณะทำงานหารือและเร่งสรุปแผนภายในหนึ่งสัปดาห์ ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ในการหารือเบื้องต้นพบว่ามี 4 กลุ่มที่ต้องนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บริเวณที่การไฟฟ้านำเสาไฟฟ้า ออกจากพื้นที่และนำสายไฟฟ้างัดใต้ดินแล้ว บริเวณดังกล่าวก็ต้องนำสายสื่อสารลงใต้ดินด้วย เนื่องจากไม่มีเสาไฟฟ้าแล้ว หรือ เรียกว่าภาคบังคับ แต่ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจุดนี้ต้องรีบดำเนินการ

กลุ่มที่ 2 บริเวณที่การไฟฟ้ายังไม่นำสายไฟฟ้างัดใต้ดิน ผู้ประกอบการยังเดินสายบนเสาไฟฟ้า จุดนี้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หากบริเวณใดที่มีท่อของเอ็นทีอยู่แล้ว ต้องขอให้นำสายสื่อสารลงดิน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ก็จะต้องให้ต่ำที่สุด เนื่องจากเอ็นทีมีท่อเดิมอยู่แล้วไม่ต้องก่อสร้างใหม่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินก็จะถูกลง

ส่วนกลุ่มที่ 3 บริเวณที่ต้องจัดระเบียบ แต่ยังมีเสาไฟฟ้าอยู่ ในกรณีที่กรุงเทพมหานครจะทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณดังกล่าว จะทำการวางท่อสายสื่อสารเพื่อรองรับไว้เลย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ความพยายามมากหน่อย ซึ่งอยู่ในถนน ตรอกซอย ยังไม่มีท่อสายสื่อสารกลาง ได้หารือกันว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้ประกอบการมาแชร์ค่าใช้จ่ายกันในการนำสายสื่อสารลงดิน เบื้องต้นเอ็นที เสนอว่าพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานกับผู้ประกอบการ #โครงสร้างดี #สิ่งแวดล้อมดี #ปลอดภัยดี

----- (อรรถชนัญญาณ์...ส.ปส. รายงาน)

ศบค.กทม.กำชับ 50 เขต เฝ้าระวังตรวจสอบสถานบันเทิงในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

(14 มิ.ย. 65) ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21/2565 โดยมี นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และประชุมผ่านระบบทางไกล

ในที่ประชุม คณะทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย คณะทำงานด้านต่างประเทศ และคณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาพรวมการให้บริการวัคซีน และการรักษาผู้ป่วย และการติดตามความเรียบร้อย ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19สู่การเป็นโรคประจำถิ่น ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 1,550 ราย/วัน อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.08 และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนแล้ว ร้อยละ 83.47 ในส่วนของประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทั้งกลุ่ม 608 เด็กอายุ 5-11 ปี และผู้ที่อายุ 12-17 ปี ยังคงสามารถ Walk-in มารับบริการวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ได้ ในส่วนของการให้บริการวัคซีนเข็มที่ 5 ในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นทางการ ช้อพิจารณา ณ ปัจจุบัน แพทย์สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม อาทิ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ (สามารถฉีดได้ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด) ผู้ที่ตรวจภูมิคุ้มกันแล้วพบว่าระดับภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าสมควรได้รับวัคซีน

ที่ประชุม ได้กำชับให้สำนักงานเขตได้ตรวจสอบสถานบันเทิงที่อนุญาตให้เปิดทำการได้ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงกวดขันสถานบันเทิงที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เกิดการเปิดบริการ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังทุกพื้นที่ด้วยความเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง

----- (ชลธิชา...ส.ปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

35 ชุมชนในกรุงเทพฯ ผ่านการคัดเลือกชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี 2565 รอบที่ 1

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 1 คน แต่ไม่เกิน 500 คน กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง มีปริมาณประชากรตั้งแต่ 501 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ มีปริมาณประชากรประมาณ 1,001 คนขึ้นไป

โดยในปี 2565 มีชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 35 แห่ง ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) รอบที่ 1 ดังนี้ กลุ่ม S จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนเฟื่องฟ้า วิลเลจ เขตคลองสามวา 2. ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ 3. ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ เขตลาดพร้าว 4. ชุมชนบ้านคูคลอง เขตคลองสาน 5. ชุมชนซอยอุ้นจิตร เขตบางเขน 6. ชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ 7. ชุมชนเลียบบคลองบางแค เขตบางแค 8. ชุมชนหมู่บ้านทัพฟ้า เขตสายไหม 9. ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม 10. ชุมชนข้างสะพานข้ามคลองตัน เขตวัฒนา 11. ชุมชนจรัลเมือง เขตปทุมวัน 12. ชุมชนวัดสี่ลูก เขตจอมทอง 13. ชุมชนตลาดหนองแขม เขตหนองแขม 14. ชุมชนประยงค์แย้ม เขตคลองสามวา 15. ชุมชนบ้านมั่นคงวิมานทอง เขตบางบอน และ 16. ชุมชนปากคลองช่องนนทรี เขตยานนาวา

กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง จำนวน 8 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุคติน เขตหนองจอก 2. ชุมชนสื่อสารสะพานแดง เขตดุสิต 3. ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เขตคลองเตย 4. ชุมชนมติมิตร เขตทุ่งครุ 5. ชุมชนบ้านพลับพลาโครงการ 1 เขตวังทองหลาง 6. ชุมชนทับแก้ว เขตห้วยขวาง 7. ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร และ 8. ชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม และ กลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา 2. ชุมชนร่มประดู เขตบางนา 3. ชุมชนซอยวัดม่วงแคมป์สียิตฮารุน เขตบางรัก 4. ชุมชนธรรมสาธิตวิลล่า เขตพระโขนง 5. ชุมชนเจริญพัฒนา-ถาวร เขตสวนหลวง 6. ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 58 เขตราษฎร์บูรณะ 7. ชุมชนการเคหะธนบุรี 3 โซน 1 และโซน 2 เขตบางขุนเทียน 8. ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ เขตสายไหม 9. ชุมชนการค้าหนองแขม หมู่ 2 เขตหนองแขม 10. ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตบางคอแหลม และ 11. ชุมชนแสงทอง เขตบางพลัด

ทั้งนี้ ชุมชนทั้ง 35 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) รอบที่ 1 จะได้รับรางวัลชุมชนละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศต่อไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและมีส่วนร่วม กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 8859 หรือ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2278 8453

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

บางนาและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่พักอาศัยและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดบางนาออก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2173 5270

เขตประเวศ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-15 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสายไหม วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านศรีวิมล และหมู่บ้านวิลล่าสราลีนิ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2158 7365

เขตบางนา วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

เขตทวีวัฒนา วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพระปิ่น 2 ถนนบรมราชชนนี (บ้านแฝด) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5526

เขตวังทองหลาง วันที่ 19 มิถุนายน 65 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านธารารมณีย์ ซอยรามคำแหง 9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ชุมชนกรมภูธรศรี แขวงสัมพันธวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สวนหลวงและประเวศระวังสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน

เขตสวนหลวง นางเรณู ชื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย แก่นักเรียนและบุคลากร ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนจินดาพงษ์ และโรงเรียนวัดมหาบุศย์

เขตประเวศ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ Beaconhouse Yamsaard International School โรงเรียนอนุบาลศิรินทีพิทย และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ชบ โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เข้าตรวจประเมินด้านกายภาพครัวของโรงเรียน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ทดสอบความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้ปฏิบัติงานเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยให้แก่แม่ครัวและตัวแทนนักเรียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษให้แก่นักเรียน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตตรวจคัดพัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตพญาไท วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 04.30-09.00 น. ณ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสามเสน ถึงหน้าโรงพยาบาลพญาไท 2 ซอยราชวิถี 2-6 และสวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

เขตปทุม เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ถนนนวมินทร์ ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ 40 - ซอยนวมินทร์ 28 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถนนนวลจันทร์ ตั้งแต่ซอยนวลจันทร์ 21 - ซอยนวลจันทร์ 25 และวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ วัดบางเตย

เขตบางรัก วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณถนนสีลมขาออก ถนนเจริญกรุง และถนนมหาเศรษฐี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตบางนา วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00-08.00 น. ตั้งแต่บริเวณซอยลาซาล 87 ถึงบริเวณหน้าบริษัท โตโยต้า บอดี เซอร์วิส จำกัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตทวีวัฒนา เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งใต้) ตั้งแต่ไฟแดงแยกถนนอุทยาน ถึงบริเวณใต้สะพานวัดโกมุทพุทธรังสี และวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ถนนอุทยานบริเวณทางเข้าสำนักงานเขต ถึงภายในสำนักงานเขตทวีวัฒนา และถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งป้อมตำรวจ) ถึงจุดกลับรถใต้สะพาน ถนนพุทธมณฑลสาย 3

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศตรวจตลาดเพื่อสุขลักษณะของผู้บริโภค

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของตลาด โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเฝ้าระวังให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประชุมและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดศรีบุญเรือง และตลาดนัมเบอร์วัน ถนนรามคำแหง 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)